



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้อ	มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	มีการมอบหมายการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ITA เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ สร้างความเข้าใจร่วมกัน และรวมถึงเกณฑ์การประเมิน	ตุลาคม - เมษายน ๒๕๖๔	จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๒	ให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการประเมิน ITA	ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการประเมิน ITA	ตุลาคม - เมษายน ๒๕๖๔	แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในการประเมิน ITA ผ่านเว็บไซต์องค์กรและรวมถึงแจ้งช่องทางการตอบแบบสอบถาม IIT ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์
๓	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์	ตุลาคม - เมษายน ๒๕๖๔	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

๔	สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย เนื่องจากมีคะแนน ๔๙.๗๑	แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีใน เว็บไซต์องค์กร	ตุลาคม - เมษายน ๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านเว็บไซต์องค์กร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ออกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์กร	เมษายน ๒๕๖๔	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์กร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
๖	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน	ตุลาคม - เมษายน ๒๕๖๔	ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔